



วิเทศสาร

ในราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๒๓๒

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ข้อความ

ด้วยพระราชบัญญัติให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา ๒๓ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ มีผลทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและประกาศดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินการโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เอกชนร่วมลงทุนหรือจ้างให้เอกชนดำเนินการ ตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. ทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๓ , ๔๑๐๓ หรือ Email : urban๒dta@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายโชคชัย เดชอมรชัย)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แบบรายงานโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่ อปท. ให้เอกชนร่วมลงทุนหรือจ้างให้เอกชนดำเนินการ
จังหวัด

ที่	รายชื่อ อปท. ที่เป็นเจ้าภาพ	อปท.ที่เข้าร่วมโครงการฯ	โครงการที่ลงนามแล้ว		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		*ลักษณะของกิจกรรม / ข้อผูกพัน (ร่วมลงทุนกับเอกชนหรือจ้าง เอกชนดำเนินการ)
			MOU / สัญญา (ระบุ)	วันที่ทำ MOU / สัญญา	MOU / สัญญา (ระบุ)	วันที่ทำ MOU / สัญญา	
๑	ระบุชื่อ อปท. เจ้าภาพ	รายชื่อ อปท. ที่เข้าร่วม					
๒							
๓							
๔							
๕							
๖							
๗							
๘							
๙							
	ฯลฯ						
	รวม						

*หมายเหตุ ลักษณะของกิจกรรม/ข้อผูกพัน หมายถึง การให้เอกชนลงทุนโดยวิธีการอนุญาตหรือให้สิทธิในลักษณะเดียวกับการอนุญาตหรือให้สัมปทานในกิจการ อาทิเช่น

๑. กิจกรรมที่ อปท. อนุญาตให้เอกชนดำเนินการขนส่งขยะมูลฝอยเพียงอย่างเดียว
๒. กิจกรรมที่ อปท. อนุญาตให้เอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยเพียงอย่างเดียว
๓. กิจกรรมที่ อปท. อนุญาตให้เอกชนดำเนินการขนส่งและกำจัดขยะมูลฝอย
๔. กิจกรรมที่ อปท. อนุญาตให้เอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย โดยเอกชนจะมีค่าตอบแทนจากการประกอบกิจการ เช่น รายได้จากกรจำหน่ายกระแสไฟฟ้า การขายปุ๋ยที่เกิดจากขยะมูลฝอย และวิธีการแปรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น